

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์แบบนั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 คนเอนกประสงค์ ของผู้บริโภคนในกรุงเทพมหานคร



ปรีชา สิริโชค

การค้นคว้าแบบอิสระนี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

All rights reserved

พฤษภาคม 2549

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์แบบนั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 คนของประสงค์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ปรีชา ศิริโชค

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ



ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ นภาพร ณ เชียงใหม่



กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นัยทัศน์ ภูศรีณชัย



กรรมการ

อาจารย์กฤษิต อินยา

กิตติกรรมประกาศ

บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึง คือ รองศาสตราจารย์ นภาพร ณ เชียงใหม่ ที่ให้ความรัก การอบรม สั่งสอนวิชาความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำในแนวทางที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนและช่วยเหลือมาตลอด จนกระทั่งการค้นคว้าอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์อย่างดี และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยทัศน์ ภูศรีชัย และอาจารย์กฤษิต อินยา ที่ให้ข้อเสนอแนะ ชี้ประเด็นแก้ไขที่ดี ทำให้ผลการศึกษาฉบับนี้มีความสมบูรณ์อย่างดี

คุณพ่อ - คุณแม่ ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการเรียนแก่ผู้ศึกษา คุณสุพิน เด็กหญิงศุภาพิชญ์ และเด็กหญิงอภิษฎา ศิริโชค ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กำลังใจและให้เวลาแก่ผู้ศึกษา ทำให้ผู้ศึกษาได้มีเวลาศึกษาได้อย่างเต็มที่จนกระทั่งเรียนสำเร็จ คุณไพลิน พุ่งเกียรติ ให้ข้อมูล ข่าวสารของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทาลัยเชียงใหม่ ทำให้ผู้ศึกษาได้เข้ามาเรียนรวมทั้งให้ คำแนะนำต่างๆ จนกระทั่งผู้ศึกษาเรียนสำเร็จ คุณบุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข, คุณวิโรจน์ ปรีชาชนโชติ และคุณกฤษิทธิ์ บุญทรงศรีพานิช ได้ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมทางสถิติ ในการประมวลผลทำการค้นคว้าอิสระนี้ และให้การสนับสนุนที่ดีในการทำรายงานผลการศึกษา และได้ร่วมเดินทางมาเป็นกำลังใจแก่ผู้ศึกษาในการนำเสนอผลการศึกษา ทำให้ผลการศึกษาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

การค้นคว้านี้จะสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่มีคุณวิศาล ลูกเมือง ที่ได้กรุณาส่งและเก็บแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระนี้ เป็นอย่างมาก และขอขอบคุณ คุณศุภลักษณ์ สุนทรเวช ที่ช่วยประสานงานด้านข้อมูลต่างๆ และช่วยเหลือในการทำการค้นคว้าอิสระนี้

ข้าพเจ้าหวังว่า การค้นคว้าอิสระนี้ จะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่สนใจต่อไป

ปรีชา ศิริโชค